

Nói đồng tham thiên 1

NĂO PHẬT

Não Phật là con nòng nì nên nũa và Phật. Nũa và Phật tức là quả Phật. Quả Phật là kết quả của trái của người tu nhân trí tuệ nít nên ních cùng tới nánh cao. Quả và ấy nũa Phật gọi là VOÀ THỒÔNG BỒA NỂ) cũng gọi là quả VOÀ THỒÔNG CHANH BIẾN TRI GIAIC. Người nít nên nũa và Voà Thồông Chanh Biến Tri Giaic ấy, người thế gian gọi nũa là PHẬT.

Phật nói nũa PHẬT NẢIDA, Trung Hoa dích Giaic giâu Giaic giâu cừu ghóa là người tạnh thối, người giaic ngoách chơn ly vu trui một cách toàn diện. Nối Thích Ca Mâu Ni qua quá trình 5 năm tìm học nũa, 6 năm tu tập bồi dưỡng trí tuệ tồ duy (thiên nòn) chơn ly quản chiếu soi và hiện tồong. Suốt thời gian trên dồoi 10 năm ấy, cuối cùng và hoang tồ nũa thành công. Tồ nũa người trải gian gọi Ngài là Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni !

Phật Thích Ca Mâu Ni nồic người thế gian toàn vinh là Phật tức là bậc Giaic ngoách chơn ly tồin veñ tới nánh cao. Dũa vậy, nốic Phật không bao giờ không một niềm tồin mình nhõ những nánh siêu nhân, siêu nhiên nào khác ...!

Với nhân loại, trong nũa cừu những người chịu học người giáo ly của nũa Phật, bằng lòng là nũa tồ Phật, nốic Phật vẫn nình nính nánh nhõ hoi ránh: Nếu toàn trọng Phật thì nên toàn trọng nhõ một và Nũa sỏ, nống bao giờ toàn vinh Phật nhõ người ta toàn vinh một nánh thần linh quyền uy ... vô tẩn ...!

Nối Phật Thích Ca tồ ví mình là Nũa sỏ, là Y sỏ, là Pháp vô ông nũa với loại người, vì trí tuệ của nốic Phật, biến tại của nốic Phật và soi giâu thoát giaic ngoách của nốic Phật nũa khainánh dẫn nồong chẻ loi, nũa khainánh cho thuốc trò bệnh phiền nũa kho nũa và nũa khainánh chẻ bay dẫn dắt cho những ai muốn ra khỏi những thống khoách của kiếp người! Do vậy, Phật xuất tồ lòng toàn kính sâu xa người ta vinh danh nốic Phật qua cái toàn hiêu: TAM GIỒI CHI NẢID SỎ, TỒI SANH CHI TỒI PHUỈ và người ta cũng gọi Phật qua toàn hiêu NẢING PHÁP VỒÔNG nũa !

Học sâu Tam tạng giáo nឹង Phật, ta nồic hiêu thêm rằng Phật Thích Ca cũng nhõ chỏ Phật mồi phồong, mồi nốic Phật cùng cừu 10 nốic hiêu nhõ nhau: NHÕ LAI, ỒNG CỪNG, CHANH BIẾN TRI, MINH HẢNH TỪIC, THIÊN THEA THEA GIAN GIAU, VOÀ THỒÔNG SỎ NỂI NGỒI TRỒONG PHU, THIÊN NHỒN SỎ, PHẬT, THEA TỒN. Do vậy, Phật chẻ là mồi nốic hiêu trong mồi nốic hiêu ấy.

Ngôôî ñeà töôî Phaät hoïc Phaät muoán ñi theo con ñöông giaät thoät giaät ngoã ñeà ñeà ñeà và Phaät, ñeà thanh Phaät ñöông bao giöô quèñ raàng Phaät cuäng ñhö möôî phöông chö Phaät ñeà töô con ngôôî ma ñöôc Qua và aý. Coi luec, coi ñöi ngôôî ta toñ vinh Phaät qua danh hieäu cao quyü Ta baø giaät chui raàng ñöc Phaät laø giaät chui coi Ta baø Du toñ hieäu cao quyü hönng vai troø giaät chui cuäng chà coi cung möt yù nghóa vöi Ñaò sö, Y sö ... Voà thöông Phap Vôông ma thoät! Ñöc Phaät khoäng laø möt Ñaàng ... gì sieäu nhieän ... tuyeät ñöi ... gì heät !

Ngôôî tín möt ñaò Phaät phaät tâm tu theo ñaò Phaät laø ngôôî nguyèñ ñi theo con ñöông töi giaät, giaät tha cuà ñaò Phaät. Xöa kia ñöc Phaät Thích Ca thanh coäng vieñ mañ con ñöông töi giaät laø do yù chí ñaò hung, ñaò löc cuà mình chöi khoäng do ai khai. Tu tap böi döông kích khöi töi nhieän trí, vö sö trí, nhaät thieät trí va ña nhä thieät chüng trí vöñ coi cuà mình, böng saäng soi roi ñaò ñhöc tañ cung chàñ lyü vuö trui thì goi ñöi laø thanh Phaät. Nhöng qua söi quain chieäu va tö duy cuà Thieñ giaät hanh thaim Bañ nhaò ba la mañ thì thay roi Thích Ca Maù Ni Phaät chàñg coi thanh ... gì !...

Ngày 16/10/2011 (20-9-Tân Mão)

Ñöi töông tham thieñ 2

ÑAÒ PHAÄT LAÒ TON GIAÄ ?

Töi khi thäi töi Tañ Ñaò Ña quyèät chí xuät giaät tâm ñaò, suöt quaitrình hoïc ñaò, hanh ñaò cho ñeà ngay chöng ñaò thanh baè Voà thöông Chäñh Bieñ Tri Giaät, Ngôôî khoäng heà coi möt lañ caù khai, van xin, laý luec öi hönng thaim thanh vö hinh hay möt ñaàng sieäu ñaò, sieäu nhieän ñaò. Tu theo ñaò Phaät laø ngôôî bang long ñi theo con ñöông töi giaät, töi ngoä laý giaät lyü Giöi Ñöñh Tueä lam ñaò tu tap, thanh töü Giaät thoät, Giaät thoät tri kieñ laø quaichöng.

Giaät lyü ñaò qua vaø giaät lyü ñaò duyèñ laø hai nguoin giaät lyü then chot trong ñaò Phaät. Döä treñ hai nguoin giaät lyü aý ma tu tap, ma tö duy quain chieäu tìm ra chàñ lyü cho ñeà khi giaät ngoa ñaò thöc toan dieñ chàñ lyü cuà vuö trui va ña ña sinh. Ñöi laø ngay thanh töü qua Voà thöông Chäñh Bieñ Tri Giaät hay goi laø Voà thöông Chäñh Ñaàng Chäñh Giaät, cuäng goi laø Voà thöông Böa Ñeà

Ñaò Phaät va toan böi kinh ñieñ giaät lyü Phaät ñaý raàng: con ngôôî va tâm con ngôôî laø chui the ña ña thöc vuö trui va ña ña sinh.

Döä vaø cô söi ña ña thöc ñöi ngôôî trí coi the ña hieäu va ñeà ñaò Phaät laø TON GIAÄ hay khoäng laø TON GIAÄ khoäng con laø va ña ña khoi hieäu ñaò.

Tôn giáo luôn luôn đi nói với tín ngưỡng. Nào là lâu người ta nhận thức và phân tích rằng đức tin của con người tôn giáo có hai khuynh hướng: Một là "nhất thần giáo", hai là "đa thần giáo".

1) Nhất thần giáo, người ta tin rằng vũ trụ và hữu cơ đời này do một thần linh, thần linh ấy là một năng lực toàn năng, toàn tài, toàn trí, toàn đức, là một năng lực tạo ra hết thảy hiện tượng và vật và sắp xếp và vận hành theo ý muốn của mình. Cho nên người ta gọi là Năng lực tạo hay Thiên Chúa, tức là **NỘI CHỨA TRỜI**. Tín ngưỡng Thiên chúa tin đức Chúa trời là một tôn duy nhất, tối thượng bao quát, vì Chúa trời là Năng lực vĩnh hằng và bất biến vĩnh cửu.

Người tín ngưỡng Thiên chúa nếu tin như vậy. Người ta gọi thành phần người tín ngưỡng theo khuynh hướng này là nhất thần giáo.

Về giáo lý nhất thần giáo tu học theo giáo nhiều chủ nghĩa, người tín ngưỡng cũng gọi là tín hữu tuyệt đối tu hành, chẳng phải phục tùng mà không một chút nghi ngờ hay nhận xét gì về đức Chúa trời phân dạy ra.

Thiên chúa giáo theo khuynh hướng nhất thần, vì chẳng một năng lực toàn quyền, toàn năng ... một năng lực tạo. Nhưng suy nghĩ sâu xa thì Thiên chúa giáo không hẳn nhất thần giáo, vì Thiên chúa giáo còn chấp nhận tín ngưỡng "thần, thần". Cho tới thế kỷ 21 này, nhận loại trên thế giới tin và theo nhất thần giáo khá nhiều. Ngoài Thiên chúa giáo ra còn nhiều tôn giáo khác cũng một lý tưởng một đức tin như vậy.

2) Về khuynh hướng đa thần khác, có thể nói riêng người châu Á trên nửa bán lục địa lớn lao, đa thần giáo phát triển và tồn tại một cách thịnh vượng trên một mặt bằng rộng lớn của thế giới, thí dụ Ấn Độ có Bà la môn giáo, Ách giáo... Ở Trung Quốc có Khổng giáo, Lão giáo... và Phật giáo lai căn... Ở Việt Nam cũng nhiều tôn giáo như vậy. Nhìn xa hơn một chút thì Nhật, Campuchia, Lào, Thái Lan, Tích Lan .v.v... cũng rất nhiều tôn giáo theo khuynh hướng đa thần.

Tại cái người có đức tin và theo khuynh hướng nhất thần cũng như đa thần nếu đức người có tín ngưỡng và như nào nói trên tín ngưỡng và tôn giáo là đức tin của người có tôn giáo.

Đức tin của nào Phật, của tín ngưỡng Phật không là tín ngưỡng. Giáo lý kinh điển của nào Phật dạy ra không là giáo lý. Thế cho nên, người tu học nào Phật, và nào Phật không cần phải hỏi hỏi nào mình theo, phải là một ... **TÔN GIÁO !**

Sở dĩ **ĐA THẦN** không là **TÔN GIÁO** vì nào Phật không cần hình thức hay nghi lễ tôn giáo gần ghep thêm cho nào Phật như là gì !

Nội tông tham thiền 3

NÍCH NẾN CỦA NHÀ PHẬT QUA THIÊN THÒA PHẬT GIÁO

Có ních nến tại phải có loã trình nĩ. Phải có nĩ môi có nĩn. Không nĩ thì không có nĩn. Ngõõĩ tu học Phật pháp thâm hậu, trí tuệ môm mang nhận thõc nguồn giáo lý NHAẬT CHƠN PHÁP GIỒI và BÁT NHÒ PHÁP MÔN của nhà Phật. Bảy giờ chõt toingoraing, nĩn chãng có nĩn nũu và nĩi cũng chãng có nĩi nũu. Bởi vì: “Nhất nũa củi tức nhất thiết nũa”, “Niet ban sanh tũi nĩng không hoa”... mà Nũu là nguồn tũ tũing Lieũ nghĩa Thũing thũ qua cái nhìn pháp nhận của một Thiên giaũ Thiên sũ trong nhà Phật.

Nĩng bên tức nĩng ngõõĩ sũ dung thiên nhận hay nhũc nhận, ngõõĩ ta thấy nĩch nĩn và loã trình nĩ, có nĩi và có nĩn. Nĩch nĩn của nhà Phật là quaũ Vô thũing Bồ nĩng và Niet ban, cũng có thể gọi vũ một tên khác là củi Cũc lũc hay Tũn nũ Muõn nĩn thì phải nĩ giống nhũ sũ sinh hoạt hàng ngày của ngõõĩ nĩ chũ hay nĩ nĩn một công sũ một xí nghiệp vũ, nhũ ngõõĩ học tro phải sieing nĩng học tập môi có thể nũ nũc thanh tại nĩ trũ thanh bũc sũ ... nhũ ông cha mình, lại cũng nhũ ngõõĩ nĩng phu phải cấy bũ, gieo giống trồng cây, nĩn mua môi có lũ ngoũ hoa trái. Nũu là kết quả và sũ nĩn trái của nĩng phu hai sũng môi nĩng aũ.

Ngõõĩ học nhà, hạnh nhà và mong cầu nĩt nũ, chũng nũ trong nhà Phật cũng không rũi nũ lý nhận quaũ Không gieo nhận muõn có quả nĩn nũ không có trong nĩn nũ lý của Phật.

Ba nghiệp thân, bốn nghiệp khẩu, ba nghiệp yũ của chính mình là nũ tũing quũn chiũ và tũ duy căn bản của một ngõõĩ nĩ tũ Phật. Không giũt ngõõĩ mà giúp ngõõĩ, không troĩn cấp mà phũng xạũ không tũ dũm mà lieĩn trĩn. Không nũi doũ, không nũi nũm thũc, không nũi theũ đũ, không nũi nũc ũc mà con nũi lũi lũnh, lũi tũt, nũi lũi có lũi lũc cho nhiều ngõõĩ. Không tham mà bỏ thũ, không sũn mà nhu nhũyĩn mà thũing ngõõĩ thũing vũt, không si mà nhận thũc nũũc nhũng gì dũc vũng nũm me sũi trái ... Kinh Phật gọi nũ là Thũp Thiên Nghiệp. Trái lại giũt ngõõĩ, troĩn cũũp, tũ dũm, nũi lũ, nũi nũm thũc, nũi theũ đũ, nũi nũc ũc, nhiều tham lũm, nhiều giũn dũĩ nhiều si meũ kinh gọi nũ là Thũp Ầc Nghiệp.

Ngõõĩ thũc hạnh Thũp Thiên Nghiệp là ngõõĩ cấy bũ, gieo trồng nhận tũt. Ngõõĩ thũc hạnh Thũp Thiên Nghiệp là ngõõĩ nĩ trũ loã trình thang tập

va bình an. Trái lại, người sống theo Tháp Ác Nghiệp la người gieo trồng nhân năng, quả ác. Người sống theo Tháp Ác Nghiệp la người nỉ trên con nông chông gai hàm hoá quanh co nguy hiểm.

Tháp Thiên Nghiệp la một nời tổng thiện cho tất cả những người Phật tử nời quy y Tam bảo thông xuyên tu học. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi mới chừa biết gì về Tháp Thiên Nghiệp cũng như chừa biết gì về Tháp Ác Nghiệp thì sẽ phát tâm quy y tam bảo la một hình thức không cần thiết, thậm chí người Phật tử ấy có thể trở thành người tham vọng si mê la người ta kiến năng nời

Người tu Tháp Thiên Nghiệp gọi la Thiên thừa Phật giáo, hờiing quả hạnh phúc an vui của người tu Thiên thừa Phật giáo la Trời. Trời trong nời Phật la những ai nời hờiing nời quả an vui do tu Tháp Thiên Nghiệp ấy. Trời la ních nên của Phật giáo Thiên thừa.

Nời tháp hôn, thanh phần: vua, quan, nông, công, số, thòi ... tất cả người trí trong xã hội la kết quả do tu tập theo lộ trình tam quy người nời, và nời la ních nên của Nhân thừa Phật giáo trong nời Phật.

Vào nời Phật, số cô la tam quy người nời Nhân thừa, bời le nời một bời tu giáo lý Tháp Thiên Nghiệp gọi la Thiên thừa. Dù Nhân thừa, Thiên thừa cũng nời dựa trên nền giáo lý then chốt nhân quả trong nời Phật mà người ta có thể nời nời nời hoa trái của ai nời gặt hái ôi tông lai.

Lam theo năng lực, hờiing theo lao nờing, ngôn thuyết và yitông của một thời căn nời. Những yitông nời người nời nời Phật có thể vẫn dung nời tó duy quan chiếu và biết nời hiện tại nờing nỉ và tông lai ních nên của mình.

Phải có lộ trình nỉ mỗi tời nời nời nời, phải gieo trồng cây hạt mỗi cói hoa trái ôi thạng nời sau. Le bại, khổi khời, van xin, thiết tha cầu nguyện mong sẽ giúp nời nời nời của tha lực bang quô, người nời tời Phật không nời mình rồi vào cái quy nời ta kiến của tông tông hoang nờing.

Ngày 21/10/2011 (25-9-Tân Mão)

Nội tông tham thiện 4

NÍCH NÉN CỦA NAI PHẬT

QUA THANH VÂN THỪA PHẬT GIÁO

Thanh vân thừa la co xe Thanh vân, co xe của những người vẫn dung tâm lòng lắng của nời căn nghe âm thanh khai nời giáo hời hờiing dẫn tu tập của Thầy mình. A La Hán quả la ních nên, Thanh vân thừa la lộ trình nỉ, giáo lý Tội diu nời la phòng tiên, công cụ chuyên tại. Nời Phật thuyết thời

ngay nên ních tới nhanh cao trên con đường lyi tōng của nhà Phật. Muốn đi xa phải rời khỏi chốn này, muốn lên cao phải vượt qua chướng ngại. Hạnh trang và tō lōng: Thập Thiện Nghiệp, Tội Diệt, Nết Thập Nhàn Duyên là những hạnh trang, những pháp môn tu tập mà những người Thanh Văn thọ, Duyên Giác thọ phải học và tu. Ngoài những pháp môn tu học ấy, những người nōc ngoài xe Nại thọ con phải tu học, phải bồi dưỡng nguồn giáo lyi thâm thâm nhō:

Boáthí Ba la maít
 Trì giới Ba la maít
 Nhàn nhúc Ba la maít
 Tinh tấn Ba la maít
 Thiên nhōnh Ba la maít
 Bait nhai Ba la maít

Nhō là những pháp môn phōng tiền, những thuyēn berrōng chāc nēn nōa những ai cōi chuing tinh Nại thọ lên tới nhanh cao: thanh Phật. Thanh Phật là ních nên của Nại thọ Phật giáo theo sōi thấy biết bên mặt tức nēn của mọi người.

Người nait nāo, chōng nāo nhìn hiēn tōng văn pháp, vuō trui nhōn sanh qua Phật nhận thấy rōi sōi lyi viēn dung giōa CHƠN và TUC:

“Quang minh tōch chieū biēn hāsa
 “Phạm thành nōng quy cōng ngaōgia
 “Nhāt niēm bait sanh toan theāhiēn
 “Luic cān tai nōng bō vān giaō
 “Nōan trōphiēn nāo trung tātng bēnh
 “Xu hōōng chān nhō tōng thō tar
 “Tuy thuān chuing vō quai ngai
 “Niet ban sanh tōi nāng khoing hoa”.

Nōc lên nguồn tō tōng trāc tuyēt ấy, ta nāo thấy thì nhận nāo nōi nāo thâm nhập giáo lyi vō tu, vō chōng, vō nāc bên mặt chōn nēn trong nguồn giáo lyi Phật.

Nhìn bên bān theā thì pháp giōi bait nhō, nhāt chōn. Nhō Lai chōng quai vō thōōng Bō nēn Nhō Lai khoing hē cōi nī nāu, cūng chāng cōi nēn nāu và Nhō Lai nāo cōi chōng nāc gì nāu.

Nói tiếng tham thiên 7

THIÊN NÒNH

Thiên nònh dịch ra tiếng Hán Việt là TỖ DUY hay TÓNH LỖI. Thiên nònh và pháp môn tu và pháp môn hành truyền thống của nhà Phật. Nếu trời Phật nếu lúc giải hay trí giác ngộ thì ta nghiên cứu truy tìm nguồn gốc Phật giáo chính thống sẽ thấy rõ ràng thiên nònh pháp môn tu tập xuyên suốt của hàng trời Phật. Khâu lệnh VẤN TỖ TU tìm kiếm khâu của trời Phật dẫn dắt nhau cho tất cả những ai bằng lòng tu học theo con đường Phật. Tớ số phải tâm quy y tam bảo ồ Nhân thọ, ồ Thiên thọ và những bậc thầy y viên lý thuyết xuất gia tu tập của Thanh văn thọ, Duyên giác thọ và Bồ tát Nãi thọ cho nên khi thanh quả Phật nếu vẫn dùng pháp môn tu tập thiên nònh mà nên.

TỖ DUY và TÓNH LỖI có thể hiểu nên gần nhờ THIÊN và QUẢN. THIÊN là tồ duy, suy giảm và mọi nói tiếng mà mình muốn tìm hiểu tất tồ nên nên thời. QUẢN là vẫn dùng tâm lắng lắng trong sáng soi rọi hòng dẫn nói tiếng nên thiên. Thế cho nên, khi thiên hành thì quản hoá trôi, khi quản mạnh thì thiên trôi thanh phụ thuộc, trong thiên có quản, trong quản có thiên ví như sợi tồ hoặc của nên và ánh sáng. Thiên quản pháp môn tu truyền thống nhờ nói trên, pháp môn then chốt suốt lộ trình tu tập. Tuy nhiên, nếu trời Phật xuất gia cũng nhờ tại gia hay hết sức đức cảnh giác khi học nào, học thiên. Nói tiếng thiên vô cùng quan trọng, nói quyết nên cho Thiên giáo nên hành phúc an lạc ... Bồ đề Niết bàn. Nói tiếng thiên cũng nữa này cho Thiên giáo và nông sai lầm nên tới: hoang nông, huyên hoặc và có thể nên nên loạn trí cuồng tâm. Do vậy, phải dựa vào Phật mà học thiên, phải dựa vào kinh giáo Phật chính thống mà tu thiên, phải chọn mình sẽ có thể tu đạt học mỗi thời giáo học thiên và tu thiên. Thời học nên mình sẽ, nói tiếng thiên không rồi lời Phật y kinh thì không bao giờ có cái gọi là lạc thiên. Thiên nònh là nhân của trí tuệ ngộ có trí tuệ là ngộ nên nói hoa trái của thiên. Nói là lời dạy bảo của Thế Tôn này. Nhân GIỒI sanh NÒNH, nhân NÒNH phải TUEẢ nói là kim chơn nam cho tất cả những ai nếu trời Phật.

Ngồi xoa nói: “Đức tri sơn hải lộ tu vẫn quả lại nhân” có nghĩa là muốn biết con nông lên núi hay hỏi thăm và nói theo nông của những người nào thì trời. Ngồi học thiên, tu thiên hay nói theo con nông của những bậc tiên bố giáo thọ Phật giáo nào thanh công. Lời Phật, y kinh nếu sức hòng dẫn cho loại người vô từ ra tam giới thăng tiến Bồ đề Niết bàn Vô

thường. Nhiều nơi hiện nhiên mà nước Phật Thích Ca lại nhân chúng niên hình, lại người có khả năng đáng đặc biệt hoan tuyền báo với loại người qua danh hiệu VOI THƯỜNG Y VÕNG, VOI THƯỜNG PHÁP VÕNG và tới nhân cho mình một vai trò và tha tích cực: TAM GIỚI CHI NẠO SỞ NỮ. Vậy mà ở vào khoảng thế kỷ thứ 12 đời Nam Tống Trung Quốc, vua Tống Cao Tông niên hiệu Thiên Hồng thời 7 có một vị vua gọi là Cao tăng Thiên sở, huy Diệu Hy tới Nam Hoá. Ông tới nhất mình lại người không ra phục hồng và hiện dòng Thiên phái Đông Ky và các bậc thầy không pháp thiên "Khẩn công an", "Khẩn thoát nạn" ... pháp thiên mới mới nay cũng thu hút người không nào một thời, không kết quả đem lại cho những người oai chạy theo và tông mình lại về tới Phật, thanh công gì và thật bại bao nhiêu nữa ai mà biết ...! Không nhiên, nên mục tu thiên, nói tông tu thiên và pháp tu thiên hoàn toàn không có trong tam thừa, người giáo của nhà Phật. Vậy xin hỏi Cao tăng Nam Hoá Diệu Hy ông có bằng lòng, ông lại về tới Phật Thích Ca chăng? Phật Thích Ca, nhà lý của Phật Thích Ca và giáo của Phật Thích Ca so với tông phái Thiên Đông Ky ông thấy thế nào? Lời Phật, y kinh chánh thống trong tam tạng giáo của Phật Thích Ca ông làm nói tông thiên về cho ai nói thiên ở? Xin Ngài Diệu Hy Nam Hoá suy nghĩ lại xem?

Ngày 24/10/2011 (28-9-Tân Mão)

Nói tông tham thiên 8

GÌ LÀ HOA TRAI CỦA THIÊN ?

Nhờ chúng ta nên biết VAN TỒ TU là tôn chỉ, lập trường, lại không lối, pháp học hay hành của nhà Phật. Một đời hoạn nạn chúng sanh đời Phật sử dụng Vạn Tồ Tu nên truyên bại nên giáo của Phật thời hành chí nguyện tới giáo, giáo của mình... Nên tới Phật, bậc sơ cô tu tập Nhân thừa, Thiên thừa rồi tiến lên Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát, Phật thừa nếu không có một nhà và nào rồi ngoài tôn chỉ, lập trường và không lối ấy mà thanh công. VAN TỒ TU danh cho con người tu. Người tu tới lại chịu thể tu, chịu thể tu mà không có VAN không có TỒ thì đâu cho có TU, tu cách nào khác cũng rồi vào ta kiến ngoài nhà, không phải nhà Phật.

Nói tông thiên quyết định cho sự thanh công hành phúc, an lạc và giải thoát. Nói tông thiên cũng quyết định cho Thiên giáo Thiên sở sa nữa vào không ta si mê sai lầm và đau khổ cùng cực nếu không biết nói tông tu. Hoa trái của thiên là trí tuệ nhân thời chánh lý nữa Thiên giáo nên Niet ban, nên Cốc lạc, nên nhà và Vô thường Bồ đề Giáo học, định học, tuệ học tam vô

lâu học ấy là nỗi tởm thiên. Ngồi học tu giỏi nhìn hiện tởm văn pháp bằng tuệ nhãn, bằng pháp nhãn, Thiên giả thấy rằng giới học của một Khat số, một Thiên số không phải ở trong 248 hay 350 giới của Khat số mà thôi. Thiên giả tu học tốt, hết tâm nghiệp của mình ở đâu, nên mới trông hoàn cảnh nào? Thiên giả thấy, nếu là mọi trông hoàn cảnh học tu về giới học. Tại cái hiện tởm văn pháp nếu là nỗi tởm thiên. Ngồi ngồi im thanh cho nên suy nghĩ của tâm tở, của ý thức cũng là nỗi tởm thiên. Bởi vì, thiên là tở duy, là quán chiếu. Chẳng những tở duy quán chiếu và sắc hữu hình, mà thiên còn soi rọi tở duy và quán chiếu cái phi và sắc: Tâm, ý và thức nữa! Thế nên, VẠN HUE VÀ TỒ HUE VÀ TU HUE Æ NỒI CŨI XEM LÀ CHUI THE THIÊN DANH CHO NGỒI TU THIÊN. Giới học, nịnh học, tuệ học nữa coi là nỗi tởm thiên gồm hết thấy pháp tu. Tam Hiền, Thất Thánh, Tội qua Tam thối nữa quai giải thoát nếu do đức Bồ Đề Sĩ mình là Thích Ca Mau Ni Phật nào tạo nên tở qua nỗi lòng là tu hạnh theo lập trông toàn chæ VẠN TỒ TU và GIỚI NÛNH TUE ấy.

Vào khoảng thế kỷ thứ 8 trước sau, nhất là những thế kỷ trong khoảng các triều nhà Tống, có những phái, người ta cũng mệnh danh là thiên, những pháp môn thiên này so với những pháp môn thiên đức Phật nào dạy cho hàng đệ tử trong tam thừa tội qua hoàn toàn khác lại. Những bậc Thiên số giáo chủ này không dựa trên cơ sở văn tở tu theo nỗi lòng và toàn chæ của đức Phật. Nếu cùng người hỏi nào thì nịnh, thối, loá, tai, ve ... con những người tham học thì bỏ nịnh, bỏ thối, bỏ loá, bỏ tai, bỏ ve ... Vậy mà những người bỏ nịnh, bỏ thối, bỏ loá, bỏ tai, bỏ ve ... ấy nữa gọi là tở ngoá

Thật hết sức là kỳ quái dò loá truyền dạy và tiếp nhận học tu là kỳ và quái dò ấy. Vậy mà vẫn nữa đức một sáng người nòng tình, quy trình nói tiếp lâu truyền đư không có gì bất naim là chæn ly. Những người cũng theo dòng chảy thời gian nên này văn con rất rất lâu lạc rồi này.

Viết những dòng này tôi không mong và cũng không daim môi ai nòng tình, bởi vì những bậc "Thiên số" ấy đư sao hoic cũng là những bậc tiên boi và những việc làm, những loí hoai nào ấy cách này cũng nữa này ngan naim! Gồi lại cách truyền nào, cách giáo hoai này tôi chæ mong Tăng Ni treigian xa, Phật tởgian xa, những người có trí khach quan gian xa Æ chui thối giới tở duy, suy giảm nhận thức này là chæn và này là phi chæn, dựa trên lập trông VẠN TỒ TU của đức Phật.

Suy công nghiệm kim, người trí thấy không thể an lòng. Cách Phật lâu xa tại kiến lòng hạnh ố?

Huyền Giác Thiên số Æ thoát:

" Khôi Thánh diệu Æ tại kiến tham!

Hàn bát diet trönhö ngoa toai!" .

Dịch:

Cách Phát lâu xa ta kiến lòng hạnh.

Rất tiếc không gặp với người cho chúng ta nhớ ngôi gạch.

Ngày 26/10/2011 (30-9-Tân Mão)

Nội tông tham thiền 9

THỐTÌM NAI YÙNHÖNG THIEN PHAI

BAIT VAN TO TU TRONG NAO PHAI

"NAI YÙPHAI PHAI LA GI?". Câu hỏi nội xuất ra chúng có gì màu nhiệm, thậm huyền nên nói không giải gặp người nên hướng dẫn cho nên tôi mình. Vào khoảng thế kỷ thứ 8, thời gian ấy nhằm vào các niên nãi của Nồng đạo ở Trung Quốc, có nhiều người phát tâm muốn tìm sự phùng nào học tham thiền, nên có người nêu ra câu hỏi về nãi yùPhai pháp, có người nêu ra câu hỏi về yùToa số từ Tây Trúc sang Nồng Nã nếu bỏ các Toa số tiền bối nãi, nãi, hét, mạng, thoi, thui, nãi tai, loá keo, nheo muí, nheo tai ... Khi Ngài Lâm Tế ba lần hỏi thầy mình về câu: "Nãi yùPhai pháp la gi?" thì ba lần đều bỏ Thiền số Hoang Bửu Hy Văn nãi. Khi Ngài Lâm Tế người lên nãi và Thiền số, nói với học trò mình và nãi lại thêm hét và khi nói thoại với thiền tri thời nãi cũng cùng nhau sôi dưỡng những nãi nãi, nãi, hét, mạng, thoi, thui, nãi tai, loá keo, nheo muí, nheo tai ... Vậy mà những người thời gian chầu trước những củ nãi, nãi, hét, mạng, thoi, thui, nãi tai, loá keo, nheo muí, nheo tai ... kia nếu người gọi là toa số sau nãi Toa số ? Người trí không thể không thắc mắc: Toa số là toa số cái gì mới nãi chớ? Không VAIN, không TÖ, không chæ dạy kinh nãi giáo lý và phương pháp TU, không hướng dẫn nãi tông nãi. Vậy xin hỏi toa số là toa số cái gì? Rồi là Phai Thích Ca cũng không thể trả lời người. Vậy mà cũng có một số nãi người tin tông nãi sẽ toa số, rồi cũng hoan nghênh tận tâm, rồi cũng Toa số tông truyền. Những phương cách gọi là tu hạnh mà Phai Thích Ca không hề làm, không hề biết và tất nhiên không hề có dạy cho ai.

Người Phai Thích Ca từng nói với tất cả mọi người (chúng sanh) rằng: Phai xuất hiện ở cõi nãi nhằm thức hiện một nãi kiến lôn, kinh nãi gọi là "Nãi số nãi duyên": KHAI, THÖ, NGO, NHAI Phai tri kiến. Rằng chúng sanh ai cũng có trí tuệ ai cũng có hiểu biết nhờ Phai nãi có (Khai). Rằng ai

cũng coi thể nghe, cũng coi thể tở duy và ai cũng coi thể hiểu biết ngang bằng với những gì Phật đã biết (Thờ). Rằng ai cũng coi thể nhân thời chân lý tuởng qua chân lý qua lời chẻ bẻ hòng dẫn dắt tu tập của bậc mình số truyền nãi (Ngo). Rằng ai cũng coi thể tham nhập, cũng coi thể nãi vào thời dùng hoa trái hạnh phúc, an lành, giải thoát, giải ngộ do mình tạo dựng vun bồi, xây nấp đởa trên cô số NGHE, SUY NGHĨ và TU SỞA những Bất Thiên Nghiệp của mình (Nhập). Thí dụ, nời Phật dạy: nay các nời tở của ta! Là Ty Kheo các thầy hãy thông xuyên quán sát và tở duy:

“Theá gian vô thở ông. Quốc nời nguy thuy

“Tở nãi khoá khoá. Nguá m vô ngá

“Sanh diết biết đò. Hở nguy vô chú

“Tám thờ ác nguy. Hình vi toá tở...”.

Nời là lời Phật. tở kim khải Phật dạy cho các hàng nời tở xuất gia cũng nhò tại gia nời coi thể VẠN (nghe), nời coi thể TỞ (tở duy, suy gám, quán chieu) và coi thể TU (tu sỏ tam nghiệp của mình).

Theá gian vô thở ông là sỏi thá nhông không phải ai cũng biết sỏi thá áy. Có nời tam bôi, mực bôi mong manh nhông không phải ai cũng biết sỏi thá nời Tở nãi: nời, thuy hoá, phong nhông yếu toá nhông đởi liêu cầu tạo nên hoan cảnh gọi là có nời, rồi cuốc không coi gì, không con gì, không phải ai cũng hiểu nời việc nời Thán nguá m gom nhông yếu toá và chát tại hộp với nhông yếu toá tinh thần, nời Phật gọi là sỏi thu thuy nời chẻ coi ngón tở quy oóc nời khai niết, sỏi thá nguá m cháng la gì. Nieu nời không phải ai cũng biết. Nhông nieu coi thể nghe mà chỏa nời nghe, nhông nieu coi thể hiểu biết mà chỏa hiểu biết, nhông nieu coi thể nời xấu trỏi thanh toá, nời ác trỏi thanh thiên mà chỏa nghe chỏa biết cho nên chỏa nời. Có nời nhò thể nời Phật gọi nời là trần gian. Con ngói sống trong trần gian áy không nhận thờ, không hiểu biết nhông nguy cô, nhông nguy nhân, nhông háu qua khoá nầu cung cốc nời nên cho mình. Con ngói an nhiên bằng lòng với kiếp sống trong ngoá nời là “Tam giới vô an” nhò Phật đã dạy trong kinh Pháp Hoa. Đởa trên lý lẽ áy, ngói trí ai cũng phải thờ nhận rằng:

Chỏa nời nghe, nời cho nghe môi gọi là nghe.

Chỏa hiểu, dạy cho hiểu môi gọi là hiểu

Chỏa tuởng hòng dẫn giải bay cat nghĩa làm cho hiểu kyó và nời môi gọi là tuởng

Nời Phật đã tởng làm, nời tởng dạy cho nời tở mình, cho nhông ngói thanh tở nời và tam thờ tở qua nời đởa trên nguy tác VẠN TỞ TU áy.

Những tiền bối Thiên sơ tại năng, trí thức sáng tạo ra pháp thiên, hòng dẫn lối tu mới lại khác hẳn những gì Đức Phật truyền dạy ôi kinh niên chánh thống xưa kia. Với phát minh sáng tạo về tại năng ấy các Ngài thờ sớ, đồng nên một tôn giáo, một "NÃO" ... riêng biệt theo ý muốn mình! Vậy mà các Ngài sử dụng ngôn ngữ thông quan với nhà Phật, núp bóng đôi danh nghĩa của nhà Phật mà nội dung VẤN TỐ TU theo những lối của Phật hoàn toàn không cù Tài sao? Và với yù gì?... Nếu thậm tâm ai nào sử dụng yù "mập mờ" nhai lại con nhen" nhớ tực ngữ tiêu cốt của Việt Nam kia, thì oái! Chẳng cù gì mới mới hay ho năng giải!

Ngày 27/10/2011 (1-10-Tân Mão)

Nội tông tham thiên 10

THIÊN

Thiên cù thiên gia, thiên nông, thiên viên, thiên sinh, thiên giải thiên sớ. Thiên gia, thiên sinh, thiên giải thiên sớ là những người nghiên cứu về pháp môn thiên nhen và tu tập thiên. Thiên nông, thiên viên là trui xùy là có sớ là cho ôi nhen cho người ta ôi tu tập thiên. Người nhà Phật cù nghiên cứu học thiên, tu thiên, hành thiên nếu nông minh sớ hòng dẫn dạy bâu: Gì là thiên và phương pháp hành thiên.

Nhờ chúng ta nhà học, sau khi về mình sớ truyền nhat cho thiên sinh, thiên giải yù nghĩa TỐ DUY và TỐNH LỐI của thiên, bây giờ những người thời học, tiếp thu yù nghĩa nếu bằng tâm ngoài rang: thiên và phương pháp tu thiên không phải bù rang bước một cách tiêu cốt nhớ những lối dạy thiên và hành thiên sai lạc của những thiên sớ chóa nư tiêu chuẩn minh sớ, náo tab trong các thiên môn tôi bây lâu nay.

Thiên tố lâu, thiên sinh chæ nông náo tab ngoài. Nôi là một lối náo tab thiên theo cách tiêu cốt. Thiên ngoài thông nông gọi toa thiên hay thiên toa, những thiên không nhat thiết phải ngoài. Thiên hành, thiên trui, thiên ngoài, hành giải khác biệt thiên thì hoa trái y nhau. Bởi vì, thiên với nghĩa tố duy tu, với nghĩa tính lỗi vô cùng khoảng nhat rộng môi thanh thang. Thiên giải nư cũng tố duy tu, tính lỗi nông; ngoài cũng tố duy tu, tính lỗi nông; nông cũng tố duy tu, tính lỗi nông và nhen cũng tố duy tu, tính lỗi nông. Do vậy, một minh sớ thiên náo tab cho thiên sinh hầu học pháp môn tu thiên TỐNH LỐI, TỐ DUY thông qua tồ oai nghi: hành thiên, trui thiên, toa thiên và cù ngoài thiên. Và nôi cho hỏi biệt thiên qua tồ oai nghi ấy giải trừ an lạc, giải thoát, giải ngoài

bang nhau. Nồng thời giải thích chæ ro tai hai của sõi sai làm biến thiên
nồng, thiên viên thanh mô nhatrông... mô xí nghiệp nào tạo thi ngoi.

Neu mô thiên sinh, mô thiên giai mô thiên sõi trong nếp song bình
nhai của mình thông tỏ duy trong tính lõi nhai thoi rang:

“... Chôn tành, hõu vi không
Duyên sanh coạ nhõ huyên
Voavi, voakhõi diêt
Bai thait, nhõ không hoa
Ngõn vông, hien chõ chõn
Võng chõn, nõng nhõ vông...” .

(Xuat ThuiLang Nghiem Kinh)

Võii yinghoa thaim thaim vi dieu trao dang tính chait Toi thõng Nhai thõa
ay, thõng xuyen hoat nõng õitaim yithoi của mô hanh giai nao nõitrong ni,
nõng, nam, ngoi thì neu coigiatrõ an laic giai thoat nhõ nhau.

Nõa tõng tham thiên 11

TUEA

Tueala hoa trai của nõnh. Nõnh la hoa trai của giõii. Giõii, nõnh, tueatam
voalau hoc lanõa tõng thiên can ban, then choi va xuyen suot trong loatrinh
hanh não, chõng não của não Phat nhõ ta nãobiet. Olnãay, tìm hieu TUEA
tõng quan nhain quai giõa nõnh, tuea Nõnh la cay, ai cung biet giõng cay
ngon thì môii sanh hoa trai quí. The cho nein, ngõõi trí trong cay, lap võn
nãe biet quan taim chõn mua giõng quí. Hoa trai quí, ngoi ngon, san pham
thu hoach giatrõ cao, ngõõi nõng phu haũheamyõmain do gieo trong giõng loai
cay quí va nõng luc nõng thoi.

Nõnh dõit khoat, nõnh phai sanh tuea Tueadõit khoat, tuea phai tõ chaih
nõnh sanh. Nõila phõng hõing hoc não, hanh não, la kim chæ nam của Phat
truyen trao daiy bai. Nhain chaih nõnh sanh quaituea giaic. Do tuea giaic nõõc
giai thoat. Do giai thoat ma giai thoat tri kien nõõc sanh trong môi trõng
thain taim thanh tõnh ay. Thanh quaitõng quan tac nõng liein hoan nõi kinh
nien Phat goi la Nguõphan phap thain: giõii, nõnh, tuea giai thoat va giai thoat
tri kien. Do vay, hieu ve PHAP THAN, chõng nãe PHAP THAN phai biet
rang trong nõicõiTUEA hoc. Tueala hoa trai cuoi cung của tam voalau hoc, thõi
hoa trai nõõc co nõng nãay nõuitat cai hõng vì thõm ngon cao quí nẽa thanh tõu
hoa trai tuyeat nãnh Voathõng Boañe!

Tueã của tam vô làu hoặc là hành tri kiến, thì tueã giaic không giống thì trí tueã “thé trí bién thông”. Tueã giaic của ngöôí thé trí bién thông, những nhà khoa học, nhà công kyng hé học, nhà cô giöü học ... ngöôí ta có thể làm tất cả những sản phẩm cần dùng, gia đình tuyeät hảo ñeã phục vụ cho số sống con ngöôí. Ngöôí ta còn làm những xe cộ tàu thuyền, những máy bay chöü chuyén du lịch, những máy bay tăng hình ñeã phục vụ chiến tranh ... thậm chí ngöôí ta làm hoa tiên, veät tinh và cả những trái không gian, ñeã con ngöôí làm việc trong khoảng không của vũ trụ ... Ñó là thành quả của những nhà khoa học, bác học ... ñeã phải ñeã tố công söc, ñeã tố thiên ñinh ñeã có ra thì trí tueã ấy. Con ngöôí ñeã sinh ra, lớn lên sống trong thế kỷ 21 này, không ai có thể phủ nhận số ñeã tố công söc của con ngöôí trong nghiên cứu học tập ñeã có ra thì “thé gian thiên” mà kinh sách Phật gọi là “thé trí bién thông”, nhằm phục vụ cho hạnh phúc, cho an lạc của loài ngöôí.

Mục tiêu của TUEã và của TUEã GIAIC trong tam vô làu hoặc hoàn toàn khác với thì trí tueã thé trí bién thông, thì trí tueã hoa trái của thiên ñinh hành tri kiến này có công năng bồi bổ tăng trưởng nuôi lớn số giải thoát cho ngöôí xuất gia cũng như tại gia ñeã tới Phật.

Ñó cũng lớn nhất, nguyên nhân khác nhau năng ñeã nhất của con ngöôí là ngã tồing, là yù tồing chấp mắc bấn ngã. Khi con ngöôí khởi niệm chấp ngã thì ngay theo ñó có nhân tồing. Ngã tồing, nhân tồing, chæ có tueã giaic môi diệt trừ và hoã giải ñeã.

Ñeã tới Phật, ngöôí trí hay lóu tâm về TRÍ TUEã và TUEã GIAIC trên ñöông tu học !

Ngày 28/10/2011 (02-10-Tân Mão)

Ñó cũng tham thiên 12

GIAI THOAT và GIAI THOAT TRI KIEN

Giai thoát, giải thoát tri kiến là hoa trái của tam vô làu học. Thiên giải tích lũy và gieo trồng nhân tam vô làu học thì thu hoạch quả giải thoát, giải thoát tri kiến tất nhiên. Giải thoát, giải thoát tri kiến vậy thì hai mà thật nghĩa chæ là một. Thân người và chæ là một, mà giải thoát cho thân người thì hai. Giải thoát những gì ràng buộc phần sắc thân gọi là giải thoát. Giải thoát những gì phần phi sắc, phần tâm thức gọi là giải thoát tri kiến.

Vậy, giải thoát là giải thoát những gì? Sao gọi là giải thoát ?

Tổ vua, quan, sứ thần của thời xưa, tổng thống của một quốc gia, giám đốc một công ty hay những tầng lớp công, nông, thông của thời nay nên cái những vì Khát số, Thiên số, những vì trui trỉ trong chốn tu hành... với ý chí, với tham vọng riêng hay vì một trách nhiệm phải làm cho xã hội, cho gia đình nếu luôn lo âu triền miên, không nỡ nghĩ ngôi thông thái không có tôi do, tôi chịu tôi tại trong sinh hoạt hàng ngày... Những ràng buộc nào nếu gọi là không giải thoát.

Tất cả những việc làm, những sinh hoạt trong xã hội nói chung, mọi con người ai cũng phải có bốn phần nòng góp, gánh vác, chia xẻ phần công nên làm ra tất cả những gì mà xã hội, con người cần. Nhiều người phải nỗ lực tận thân vào toán trong. Tuy nhiên, khách quan mà nhìn xét thì rõ ràng tất cả ngành nghề nào và, uy quyền cao thấp nếu bản thân với vai trò với trách nhiệm, với phần sở của mình. Nhìn nhìn qua nào nhận của một Thiên giá thì tất cả thanh phần người ấy nếu ở trong vòng mà nào Phật gọi là "triền phược". Triền phược có nghĩa là không tôi do, không tôi tại, không tôi chịu thì gọi là người chừa giải thoát hay không giải thoát !

Giáo lý nào Phật, lập trường và toán chừa của nào Phật thông qua kinh điển đức Phật dạy:

"Nếu ai muốn rời biệt
 Ba nỗi mọi phược Phật
 Nên quán tánh pháp giới
 Tất cả do tâm tạo" ...

Qua lời Phật và kinh ta thấy, con người và tâm con người là chủ nhân ông nói với vũ trụ và hữu. Không giải thoát cũng do con người mà giải thoát cũng do con người. Tri kiến giải thoát hay tri kiến không giải thoát nếu do con người.

Vậy thế nào là tri kiến con người không giải thoát ?

Tất cả cái khoát toán lợc trong 11 môn khoa nếu nếu có nguyên nhân và nếu có thể dốt trở giải khi nỡ có mà không biết. Nếu là tri kiến chừa giải thoát.

Và minh phiền não, nhân của khổ đau trong tập nếu nếu có thể hóa giải dốt trở nỡ có mà không biết. Nếu là tri kiến chừa giải thoát.

Cảnh cũng nhờ tâm con người vốn rộng rang thanh tịnh Niet ban, không nhô xấu, không một chút toái lỗi khổ đau, mọi người ai cũng tôi có mà con người không biết nên thế đúng, nên là chừa giải thoát.

Pháp dốt vốn có khắp cùng, trò liễu, hóa giải bao nhiêu phiền não và minh cũng không thiếu, nên nỡ có Phật đức kết phược thang qua nào nếu thế mà ít người biết sử dụng. Nếu là tri kiến chừa giải thoát.

Trôi la lai? Thành la lai? Thành la lai? Diêm vôông, quyisöulalai? Không biết, không thấy! Nên cái Ba chửa xöi Töu phuü ñöng ñinh xöa nay cũng không ai thấy, không ai biết. Vậy mà một số không ít trong loài người tín ngöông, toàn thöi cũng bái, lạy lúc, khấn nguyện, khấn cầu ... ñeämong söi phuoät giup ñöi. Ñöi la tri kiến chöa giai thoät.

Tri kiến chöa giai thoät, nghĩa la söi hiểu biết của ai ñöi chöa thông, chöa ñuäng va chöa phu höp chän lyü ngöüi ñöi không coi töi do veämät tinh thần, không coi töi tai veä hiểu biết, không coi ñeä nhang phöng khoäng veä trí não. Ñäo Phät goi la söng trong vong triën phöüc. Do vậy, ngöüi nhân thöc söi thät, ñuäng söi thät, ñuäng chän lyü rồi töi mình söi ñöä, töi mình buöng boü töi mình cái ñöi ñöng gì rang buöc veä phän thần xác. Lam ñöüc viec ñöi ñäo Phät goi la ngöüi giai thoät.

Ngöüi nhân thöc söi thät, ñuäng söi thät, rồi töi mình cái ñöi, töi mình buöng boü töi mình goä röä ñöng gì ta kiến sai lam öi hiểu biết, öi trí não, öi tâm thöc ... lam ñöüc viec ñöi ñäo Phät goi la ngöüi giai thoät tri kiến.

Nöi töm lai, GIAÏ THOÄT va GIAÏ THOÄT TRI KIËN la ngöüi giai thoät tron veä ñöng sai lam của thần tâm, la ngöüi ñät ñeä Niet ban ñöc va Böa ñeä ñöc, ngöüi ñöi goi la ngöüi ñäo thanh Phät.

Do vậy, GIÖI, ÑÖNH, TUEÄ GIAÏ THOÄT, GIAÏ THOÄT TRI KIËN, kinh ñeä Phät goi "Nguä Phän Pháp Thần" la vậy.

Ngày 29/10/2011 (03-10-Tan Mao)

Ñöi töng tham thiën 13

LAÏC THIËN LAÏGÌ ?

Thiën giai nếu chöu nghe (VAÏN), chöu tö duy (TÖ), nhân thöc rồi sau ñöi thöc hanh (TU). Ñöi la ñöông löi tu tap truyeä thông ñöc Phät höông ñeä cho ñeä töm ñöc, tu va räät nhiều ngöüi ñäo thäng ñeä ñöa veä giai thoät giai ngoä trong Töu quaü Tam thöä. THIËN, tu pháp mön THIËN (Ñönh) trong ñäo Phät không heä coi laïc. Göi la "LAÏC THIËN" la lai ñöi tu ñeä "thiën ñäo khác", chäc chän không phải la pháp mön thiën truyeä thông của ñäo Phät, hoäc coi theä ngöüi ta tu lech thiën, lech ñöng nghĩa vöi laïc cũng ñeä! Nếu ai ñöi tu lech thiën thì laïc thiën la cái chäc. Böi vì, tu thiën mà lech laïc thì coi ñeä la tu trät, tu sai. Theä cho ñeä, Thiën giai mön ñöc thiën phải ñöc vöi ñöc Phät qua kinh ñeä truyeä thông của Phät, hoäc phải "tâm sö phöng ñäo"

nhờ Huyền Giác Thiên sẽ ngay xóa, tâm cho nên khi gặp mình sẽ thiên, người nào tông trái nghiệp tâm yếu chẻ, nào tông dấm nếp ngang dọc tôi lui trên loãtrình VẠN TỒ TU, kim chẻ nam truyên thống của nào Phật. Nĩ theo con nõông hõing dấm, chẻ nào của người nào thanh công và nên nĩch thì lech nõông lạc loĩ at không theaxay ra.

Thời nay có một thanh phần người xuất gia mà không nũicô duyên học Phật thâm sâu, người ta cũng ngộ minh laø Taøng baø nhø hang Taøng baø minh sẽ chánh thống, người ta cũng lập chủa, cũng toĩn tõong, cũng thõnhiều thanh thanh với một khung cảnh nhìn qua huyền bí, cũng coi phan tũch tũn trang nghiêm, rồi người ta cũng chiêu tập Taøng tũc ñeã hõing dấm tu thiên. Loĩ chiêu tập hõing dấm tu thiên nhø vậy, tu thiên mà không biết nõĩ tõong thiên, người học thiên không biết mình thiên ñeã làm gì, ñeã tìm gì !

Nõĩ nên thiên, an tõong ñau tiến trong nào mọi người, người ta nghĩ nên ngoĩ. Thõc ra, thiên không chẻ cõng ngoĩ. Trong thiên mỗi cõ tũ kinh hạnh, kinh hạnh tũc laø thiên hạnh nõĩ Ngoĩ ba tiếng hay năm, sáu tiếng ñeã tìm mà chõa biết tìm gì, ñeã tõong mà chõa biết tõong gì. Tũy yĩnĩm tìm tõong bĩng quõ không mục nĩch, không nõĩ tõong, laũ ngay con người trõũ thanh ñõũ ñaũ, luũ laũ, tõng tõng ngõ ngõ thõong sống trong một cảnh giới mô mang nào mà tũ thĩn hoĩ không heã biết. Nõĩ laø ket qua mãng người ta gọi laø LAC THIEN.

Ngày 30/10/2011 (4-10 Tũn Mũb

Nõĩ tõong tham thiên 14

A DI ÑAØPHÁP - ØNG LAØAI ?

Nĩm danh hiũ Phật A Di Ñaø pháp mỗi tu Phật khai phõa biĩn õũ Viĩt Nam và Trung Quõc, pháp mỗi tu nay người Viĩt Nam và người Trung Quõc ñõing hiũ và cũng gọi TØNH ÑOÃ TØNG, gọi tắt: TU TØNH ÑOÃ Mã tu Tũn ñõũ thì ña sẽ người ta chẻ biết nĩm kêu tên Phật cho thĩ nhiều: “Nam mã A Di Ñaø Phật”... nĩm kêu cũng nhiều cũng ñõũc cho laø quĩ, ñeã laũ cũng laø ñõũ làm ñiũu kiĩn mong nõĩ laũ “vĩng sanh” sau khi chẻ! Ngay nào chõa chẻ con sống thì cõũ liĩn tũc õũc mô. Øũc mô liĩn tũc thõong xũyĩn người ta cho laø cũng tũ. NHAØ TÂM BÃØ LOÃN laø phĩ kêu tên “A DI ÑAØPHÁP” liĩn tũc không nõing nghẻ, trõũ khi ñõũ sũc hoẻ nguĩng nghẻ uõing an. Øũc mô mong cũũ cũũ liĩn lũc nhø vậy; Ai tu ñõũc nhø vậy, lũc chẻ quyet ñõũc “vĩng sanh” “Cũc laũ”? Ñaũ laø hiũ biết theo cách “tu TØNH ÑOÃ” phõa thõng, không ñaing lyũ luũn gì thĩm chi nõũ.

Tũy nhiĩn, nếu người trí mũn tìm hiũ “ñeã nhất nghõa” của pháp mỗi TØNH ÑOÃ thì khĩc hĩn cách tu TØNH ÑOÃ nõĩ trên. Tũn ñõũ ñeã nhất nghõa,

hiếu Phật A Di Đà cầu nguyện Phật A Di Đà... tiếp dẫn vong linh vắng sanh Tịnh thổ.

Loi hồng danh, cách tách rời tu hành nhờ thế ngoài những loi VẤN, TỎ, TU của mình số, chắc chắn không nếm lại kết quả tốt tiến nào. Những loi tu hành nội tại trình diễn, tôi toác số sai lạc của tách rời mình trước bang quang thiên hai, trước nhận quang của người trí.

Tu Tịnh thổ không có gì sai lạc cũng nhờ tu Thiên không có gì sai lạc, sai lạc do con người làm ra!

Ngày 31/10/2011 (05-10-Tân Mão)

Nội tông tham thiên 16

CHÀNH TÍN

Tín là nội tin, nội tin là tinh vấn của nhận loại, nội tin không danh riêng cho một chúng tộc nào. Mọi chúng tộc có quyền tôn vinh, có quyền tin tưởng một năng, một vị, một nội, một ông mà chúng tộc mình tin tưởng nếu tôn thờ. Do vậy, ôi thế kỷ 21 này nhận loại mà xuất chúng hóa tôi do ... trong nội có tôi do tín ngưỡng và tôi do tôn giáo.

Phật giáo không muốn đặt mình là tôn giáo trong những tôn giáo, cũng không nói hỏi quyền tôi do tín ngưỡng cách nào, những nhà Phật cũng coi niềm tin và nội tin theo cách nhận thức của nhà mình. Còn những người phật tâm muốn vào nhà, muốn tu theo nhà Phật, nhà sống ở ngang phải vào và muốn biết: "Người vào nhà số cô trước hết phải học gì?". Người có ý nghĩ và nhà câu hỏi ấy rất cần thiết và chỉ lý những nếu tiếp nhận lời giải đáp câu hỏi nội với nhiều nhà số thì chắc chắn sẽ nhận nội nhiều câu giải đáp khác của mỗi nhà số hồng danh theo số kiện của mình.

Ôi bài viết này, bài giải nội mà xuất nội ý chung cho những Phật tử số cô học Phật: người số cô học Phật trước hết nên học về chỗ TÍN. Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy: tin là cửa ngõ vào Niết bàn, tin là thuyền bè mà vượt qua biển pháp. Dù vậy, coi nội tin không chành, tin không coi chành lý gọi là tin. Những nội tin chành, những nội tin nung chành lý gọi là chành tín. Người trí học Phật hay quan tâm cảnh giới về nội tin của mình.

Chành tín trong nhà Phật gồm có những nội tin cần bàn nhỏ sau:

1. TÍN TÔI: Tin mình coi Phật tinh, tin mình coi khả năng thanh Phật, tin mình là chủ thể có khả năng nhận thức và chuyển hóa mọi số vật hiện tượng.

2. TÍN THA: Tin Phật là người nào hoàn thành tội giặc, giặc tha và giặc hành viên mãn. Tin lời Phật dạy làchain, thật, làchain lý Tin lời Phật dạy vàn tố tu làchain lý Tin tam vôlâu hoic làchain lý

3. TÍN NHAN: Muốn ăn ngọt gieo hạt giống ngọt, muốn ăn chua gieo hạt giống chua, muốn ăn nằng gieo hạt giống nằng, muốn cuộc sống bình an phải gieo nhân thiện, muốn có trí tuệ phải gieo nhân thiện nòn, muốn thanh Phật phải gieo nhân Giải thoát, Giải thoát tri kiến... Tin nhân làchain lý

4. TÍN QUẢ: Ăn trái ngọt do gieo trồng cây trái ngọt, ăn trái nằng do gieo trồng cây trái nằng, ăn quả chua do gieo trồng cây trái chua, hõing hành phúc an ổn trong gia nình do tu nhân tam quy nguigiõ, hõing sõi an lạc Niết ban, quả A la hain do tu nhân thõc hạnh Tõudieu nẽa... Tin quả làchain lý

5. TÍN SỞ: Giảisõingõõ tab Thập Thiện Nghiệp không ai thấy, không ai ghi chép, vậy mà không mất. Ngõõ tab Thập Ác Nghiệp cũng không ai thấy, không ai ghi chép mà cũng không mất.

6. TÍN LÝ: Ngõõ tab nhân Thập Thiện không ai thấy, không ai ghi chép, không ai ban tặng mà nhất nòn hõing phõic baid bang Trời. Ngõõ tab nhân Thập Ác cũng không ai thấy, không ai ghi chép, không ai trò toái, vậy mà chõu baid khoãnau cung cõc õutam nõa nõa nguic, ngai quy sũc sanh ...

Kinh nĩen Phật noi: "Võilõing pháp môn tu", cõinghõa làphõing pháp tu hạnh trong nãb Phật cõinghõu lam. Ngõõ tu pháp môn nãb cũng làngõõ vãd cõõ, ngõõ nĩ vãd con nõõing thanh Phật nõõic. Tuy nhiên, nếu không cõi thiện hõu tri thõic, không gặp nõõic minh sõ chã giãid hõing đãn tu hạnh, lõm màlot vãd tãtĩn bõõ tã sõ thì tãt cã nõõic tin trõuthanh mẽatĩn.

Ngày 31/10/2011 (5-10-Tãn Mãõ)

Nõa tõõing tham thiẽn 17

GÌ LÀ MÊTÍN ?

Mếtĩn là tin tõyũnghõ mẽamuoĩ sai lam không hõp lẽthãt, noi hay lam theo nõõic tin sai lam mẽamuoĩ ấy không nẽm lai cho ai chũt kẽt quãitoĩ lamh nãb theo yũmuõn! Bõõ vì nõõic tin không phũhõp lẽthãt, không cõichain lý

Tuy nhiên, cũng khõimã noi ra mẽi tiẽu chũan chung cho tãt cã mẽi ngõõ trong thiẽn hã. Tãp quãn đãn tõic chũng tãnh khãic nhãu, cãn cõ trĩnh

ñoanhan thöc khac nhau tong moi con ngöoi. Cho nen van ñeachanh tin, meatin chæ coitheanoi trong pham vi toan giao ñaö ñöc của mình tin töong toan trong ma thoái. The mói khoi mich cai long.

Ñeatai MEATÍN trong tap sach nöi NHÖNG CHIEC LAI TRONG nay, bui gia ñeacap MEATÍN trong noi boi Phai giao Viet Nam thoái, nhöng chóa noi ra ma ñaöbiet tröoc moi cach chæ chæn rang: coi khöng ít thien höu nöng nghiep ñaö "mich cai long roi" !

Thí duí, ve ma ñe nghi le ca ñu nguyên the gioi hoa bình. Ca ñu an cho gia chui hay gia ñinh gia chui tai qua ña ñhöi. Ca ñu sieu cho nhöng vong linh toái loái söm ñöc sieu sanh mien Cöc lac. Mai tang ngöoi chet luc khöng giöu Linh ñinh gioa chæp cung that cung tuain, ñot vang ma gia y tien hoatroi kinh te cho vong linh ... Cung sao giai han ñe ñöc bình an manh gioi ñaö nam ñe cuái nam. Cöi beñh khöng can uöng thuoc chæ can khan nguyên than linh cöu giup. Cung cai ñaöng co ñhöi ca ñu mong mua may ban ñaö. Van xin öng baø kuaat ma kuaat may phu ho ñi nöng tau xe lui töi bình an ..., ñaö loái nhöng hinh thöc va nghi le cung kính, ca ñu nguyên, van xin, khan vai ... ñhö va y, vöi ñhan quang của ngöoi ñe töi Phai, của nhöng bac minh sö chæn chæn, xem ñhö thuoc ve viec lam meatin va ñe ai tin töong nhöng viec lam ay ñe goi la thanh pham meatin.

Ñöc Phai Thich Ca Mau Ni xöa kia, töi luc öi vöong cung, ñe khi xuat gia tam ñaö, roi ñaö ñaö, roi giao ho ñaö ngöoi, ray noi mai ñaö tren döi 50 nam, trong kinh ñe ñe giao ly của ñöc Phai ñe lai khöng he co ñnghe ñöc Phai thiet le lap ñan "cung kính le bai, ca ñu an ca ñu sieu, khai quang ñe ñhan, ñe phang khai xai an vö thanh töong" v.v... va v.v..., con nhieu va nhieu la khöng tien noi he.

Ñe töi Phai nen höi ñöc Phai la con ngöoi, yinghö löi noi viec lam của ñöc Phai ñhan phuc vui löi ích cho con ngöoi moi cach thiet thöc, yinghö löi noi viec lam naö khöng ñem lai ket qua thiet thöc giup ích cho con ngöoi trong cuoc söng, ñöc Phai khöng he lam, do va y NOI ñe chæ bay, ñe höing ñan cho ngöoi ñe töi NGHE (van) roi SUY NGHÖ (tö) ñhan thöc, sau khi suy nghö ñhan thöc biet roi rang löi ñaö của Phai qua suy nghö của mình la leö that, ngöoi ñe töi Phai khi xai ñöh leö that roi möi öng ñung ra VIEC LAM HANH NÖNG (tu).

Theo ñaö Phai, löi ñaö của ba cöi ai tin, nghe lam theo ma khöng ñem lai ket qua ñan vui ñanh phuc cho con ngöoi, goi la meatin ...

La y ñaö sei lam banh hy vöng coi banh ngon ñe ñan, la y cai nau hy vöng thanh cöm thöm ñe ... la nhöng ñe khöng bao giöu coi Ngöoi hoic ñaö ma meatin hoang ñöng, ket qua cung y ñhö va y, cuái cung chæ la "Tam kho ñaö ñaö hoan tam khoi boi ba ñat kiep uöng boi ba" ... !,

Ngày 01/11/2011 (06-10-Tan Mao)

Nội tổng tham thiên 18

THAN VANG VOIRAC TRO TIEN GIAI BAY

“Than vang voirac, tro tien giai bay”, câu thơ ấy của nữ thi hào Nguyễn Du trong truyện Thủy Kiều dường như có ý bảo cáo rằng rồi với tất cả những ai có một tin về sự tồn tại của “nhà Ông bà”, “nhà Khổng”, “nhà Lão”... và kể cả những người như tôi phải rằng: mặt trời hoàn lý lịch trích ngang của nội thì nội nhà có một 500 năm trước đây, từ năm Gia Tĩnh triều Minh ở Trung Quốc. Hôm nay trong Thủy Kiều thì chơi xuân nhà tổng thấy và gặp cảnh:

“Gần xa noãn ới yên anh,
Chờ em sớm sớm báo hạnh chơi xuân.
Đạp dìu tại tòng giai nhân,
Ngồi xe nhỏ nhỏ, áo quần nhỏ nen.
Ngồi ngang gõ gõ kèn lên,
Than vang voirac, tro tiên giai bay.
Tất cả bóng người về tay,
Chờ em thơ thảo dang tay ra về..”

Nội câu thơ có ý bảo rằng nội của nữ thi hào Nguyễn Du rằng: thế hai mặt trời hoàn lý lịch trích ngang của nội thì nội nhà có một 300 năm trước sau gì nội không ai biết chắc, mà con năm ba ngàn năm trước kia nữa cũng nên, mà cũng không ai biết chắc. Nội này nay tôi muốn nhắc với Phải tôi gần xa, với Tang Ni tôi gần xa, với chỗ thiên hữu tri thời của tôi gần xa, trong cuộc học nhà hạnh nhà tu Phải của mình tôi mà bỏ rồi vào thanh phần người thích cùng kính, lấy lúc, khám cầu mà phải bỏ nội giai tiên vang bạc, vang vọng vang thoi, nhà phồn xa nhà, áo quần, giai đẹp, nhà, kho lâu, xe cộ... cũng không với tôi ai, tôi ti. Bởi vì, nội không phải ở chúng ta nữa! Truy nguyên ra ai cũng thấy rõ do người Trung Quốc nhà ta. Còn theo lý lịch trích ngang nhà nội trên thì kể từ năm Gia Tĩnh triều Minh nhà có nội thi hào Nguyễn Du nhà không kiến qua thi phẩm bất nội của mình.

Tất kiến, mặt trời hoàn lý lịch trích ngang nhà nội trong xã hội loài người. Riêng trong nhà Phải của chúng ta, những người như tôi Phải chân chính tại gia cũng nhờ xuất gia phải học tập nhiều, phải huy và tổ tu tam học một cách tích

cộc ñeãnoái phoại ñeãnieu chanh tö töông sai làm aý vaøboái döông phat huy trí tueãnat ñeã ñanh cao möi hoaigiatí tieu tröõñoóc chung. Toái xin noái nhoivôi caic ñoing nghiep của toái: Caic bañ ôi! Nhieãm vui vai troø “cham höng Phat phap”, “Tuc dieãm truyen ñang” của hang tu só chung ta con naing nealam caic bañ ai. Bôi vì, nhö chung ta ñaøbieã heãcham coithi taøcoi toái coithi xaø coi trí coithi ngu coi toái coithi saing coi ngay coithi ñeãm coi cho ñeãm khi naø heã chanh tín con thì meátín con. Theãcho ñeãm, tröõic ñaý nhain dañ Viet Nam von không ham gì chieãn tranh, vaý mañeãm luc ñeãm thöi toan dañ phat tröõng kyø khang chieãn möi ñanh ñuoái thöc dañ xaãm löõc ñaý bañ.

TANH MEãlachuyen muoãn ñöi ...!

Ngay 01/11/2011 (06-10-Tan Mab)

Ñoái töõng tham thien 19

HAÝ CHÖN ... ÑI ?

Cung thien höu tri thöc, Tang tuc gain xa than meãm, viet bai nay toái muoãn göi nhöng löi tam söi của toái ñeãm caic bañ rang, nhöng ngöõi coi khañ naing töi tu, töi ñoãcon coi khañnaing xieãn döõng chanh phap, truyen trì mang mach Phat phap löi ích chung sanh, vai troøtrach nhieãm viec lam của chung ta con naing nealam. Nhöng ngöõi ñeãtöiPhat tai gia tín möãnaø Phat, ham tu hieu ñaø, tìm chon cho gap ñöõc minh sö thoi hoc cung lam möi öõc mö, mö ngayñ vöng không deãdang gì. Söi that laøvaý nhöng hang tu só coi khañnaing hoãñaø không ñöõc bi quan, hang Phat töithuan thanh coi khañnaing hoc ñaø cung không ñöõc bi quan. Dañ ñeãm thang möõi mua ñoing coi dai nhöng mat tröi mua ñoing van con ñoü roái möi ngöõi señöõc sinh hoat trong nhöng ngay hai ñeãm coi sao ñaø...!

Nhö toái ñaøthöa cung caic bañ thien höu tri thöc của toái, toái cung ñaønoi nhieu vöi nhöng Phat töi ñaønghe toái gain xa than meãm rang: chung ta höu duyen ñöõc nghe yuPhat löi kinh chanh thöng “Van tö tu”, chung ta ñöõc tiep nhain kim cha nam “Giöi ñöõnh tueã” ñöõc Phat ñaøtruyen trao. Caic bañ tien boái long töõng coi kim ñaønhain thöc ra rang: Nhö Lai TheãToãn xöa kia van tuyøthuan chahn lyü“tam naing, tam bat naing” ñaøan bai trong töi nhien ... trong vuøtrui...

Van ñeãCHANH TÍN, MEÁTÍN ; van ñeãTAØ... CHANH ...noi chung, noi con ton tai vaøhien höu song song nhö am döõng, nhait ngayeãm của hanh tinh chung ta ñang söng. Göi them hay göi lai van ñeã“chanh, meã”, “taø chanh” döõng nhö ñoüchaø laø“noi dai, noi dai, noi döivaøbieã ñaø ñoücham laønoi dai

đôi cũng nên!". Nếu ai nào nghĩ nhỏ thế thôi cho rằng cũng coi như, tôi nhanh cam nhận hết! Tuy nhiên, tôi muốn gói nên các bản lời nhạc như chân tình: HÃY CHỌN ... NÌ.

Ngồi xoa nôi: "Số, nóng, công, thông... tình chuyên nhất nghe thanh gia" và "nhất nghe tinh, nhất thanh vinh". Những lời ca vui sướng viên ai, thể kỷ hai mỗi một này, cũng chờ ai cho lạc hậu mà những nhà văn minh khoa học thời này dường như khám phá và khám phá kích thích viên loại người cách làm ăn theo phong trào "phản công lao nông". Khách quan mà nhận xét nguồn kinh tế Việt Nam ta đang ôi trong xu thế chuyên biến lên một tầm cao ... Nếu là kết quả của chế môi chấp chững thay đổi cách làm theo nông nghiệp phản công lao nông thoái, mà nhà nông vầy.

Mình nào cũng chúng tôi Phật, tin Phật thì nên học tu theo kinh điển Phật, theo con đường Bát chánh của Phật, nông thì con đường nào khác. Nếu là tinh thần chuyên "nhất nghe thanh gia" và cũng là "nhất nghe tinh, nhất thanh vinh" thì Hàng người Taêng Ni trở nên tôi Phật, thiên nam, tín nào là tín nào là Phật tôi chúng ta thì cũng dùng cách tu hành theo tinh thần phản công lao nông này, và là phù hợp với chân tinh thần của nhà Phật, và là phù hợp với tâm cầu vọng minh khoa học hiện nay của loại người. Hàng người Taêng Ni, Phật tôi chúng ta thanh thản soi rọi tâm mình khách quan mà nhận thức, chúng ta là một loài gì nữa... quai nhiều... Chúng ta là ở trên trong ngành nghề văn này, cũng bài, khám nguyện, cầu xin... Chúng ta là là một loài trong ma chay: nhập mạch, tăng liêm, ngày xau, ngày tốt, giờ kị, giờ hung, cúng vong, cúng linh, phật hạnh, an táng, cho tôi một cái mai giải này, kẹo gạo... rồi con con những pháp lễ sai tác một yếm ki là nên tránh tai ương... chết chóc cho những người tuổi Tý Thầy ra lệnh thì chửi chửi cái thần nhận vào lúc "không giờ" (Oh), rồi là số hiểu biết của kim môi xuất hiện... Chúng ta là say sưa phật huy năng lực linh thiêng mà nhiều của mình, chúng ta là chửi nguyện ít thanh nhiều, nhiều thanh ít, nhỏ thanh lớn, lớn thanh nhỏ giải thanh thiết, thiết thanh giải cao thanh thấp, thấp thanh cao... qua những nghi lễ khai này phôi, xai hác, khai quang niệm nhận thần thành và các cái niệm nhận khai quang Phật. Chúng ta là vang mà nổi hình nhận thêm... Làm những việc làm này rồi là chúng ta quên chúng ta là ai, chúng ta học tu theo ai, theo nhà gì? Dường như chúng ta quên hết rồi, mà chúng ta "QUAY VỀ NÔNG TÔI" qua chỉ thanh với Thời Mai gia là của tác giả Hoà Sĩ Tân hiểu Thời Mai và Chu Công gia là thời xưa của Trung Quốc.

THỜI MAI GIA LÀ một quyển sách viết về gia lễ thời xưa Việt Nam, của tiến sĩ Hoà Sĩ Tân (1690-1760) làm quan Hán lâm Thò chế triều Bảo Thái, trong đó có sao chép trích lục ít nhiều kiểu nào của Chu Công gia lễ thời nhà Chu Trung Quốc như nhà nói trên. Tất cả những tập tục chọn

ngay, nơi nào mà lập tức coi ngay: coi ngay mà chạy, coi ngay nằm
cổôi, nằm hồi, nấp lánh danh, coi ngay xây nhà cửa, xây nên chùa, coi
ngay trồng cây cật to, coi ngay cật áo lam chuông gao.. nếu phải xuất từ Thôi
Mai gia lánh Chu Công gia lánh xa.

Hieu là hieu vậy những Thôi Mai, kẻ cái Chu Công là những tác nhân nên
xuất Gia lánh Những suy cho cùng, hồi cũng không phải là người có tình nào
nữa những việc hai vớ ích cho ai. Bởi vì, chấp nhận hay không chấp nhận,
tin hay không tin, không ai sử dụng uy quyền bắt buộc chấp hành triết nên
bằng cách rập kiểu y khuôn. Những người nên tới Phật chân chính, hoặc theo
con đường vô tở tu của Đức Phật thì nên có sao nào !

Ngày 02/11/2011 (07-10-Tân Mão)

Nội dung tham thiền 20

GÌ LÀ TAM NANG ?

TAM BÁT NANG CỦA PHẬT ?

GÌ LÀ TAM NANG, TAM BÁT NANG CỦA PHẬT? Viết nên tại này
long tới những về những người thiền hữu tri thức trong nghiệp Khát số của
tới, cùng một lúc tới như nên hình ảnh bao nhiêu Phật từ nam nữ gần xa luôn
lối nên chùa đang hồng, ... lánh Phật. Như hình ảnh ấy tới thấy nội tiếp vào
nằm ấm nào tình thanh thoát làm sao! Một thoáng an lành sung sống trôi
qua, tới chột như trong số Phật từ thuận thanh luôn lối nên chùa, tay bông, tay
xách hồng hoa tra qua với tâm long tới quý Tam bát sáu sắc tại này long.
Viết nên khiến cho tới như nên vai trò bản phận và trách nhiệm của hàng
trông tới Phật từ tở số chúng ta! Viết những dòng này cũng là viết cho tới, và
với chân tình tha thiết tới muốn giới nên và như những thiền hữu tri thức
trong nghiệp với tới rằng: TAM NANG, TAM BÁT NANG CỦA PHẬT là
sởi thật, chúng ta phải giải hòa thế nào? "Thuyết pháp" thế nào làm cho
hàng Tăng Ni trở về như là hàng Phật từ nam nữ tại gia hieu về Phật về Đức
Bồ đề của chúng ta kyưcang hôn. Rằng: Đức Phật của chúng ta, Bồ đề của
chúng ta vốn là một con người và thật sởi là một con người có lịch sởi có lý
lịch nông hoang ôi xôi. Ánh Nở ở trời này. Tới tha thiết như các bạn, chúng ta
truyền này, thuyết minh, diễn giải cho hàng Phật từ gần xa của chúng ta hieu
kyư rằng: Đức Tở phu Thích Ca Mâu Ni của chúng ta không phải là một
NỔIC, một NANG ... nhớ những năng siêu nhân, siêu nhiên khác mà số nông

nhân loại nào đó trên niềm tin tưởng toàn thâu. Chúng ta truyên nói cho hơi biết một Phật của chúng ta gần gũi bình dân triết tuệ có lẽ phải xuất ôu long từ bi.

Qua tôn nhân quang của Phật, Phật và mọi người không hề có khoảng cách, Phật và mọi giai cấp trong xã hội của loài người cũng không hề có khoảng cách. Chúng ta biết Phật là hoàng tử xuất gia, rất thông ăn ngon mà nếp ôu sang ngũ cốc... Vậy mà những người ngoài cấp hai tiếng nghe hèn nhất xưa. Ánh Nở thời bấy giờ ăn ôu nhô theá nạo Phật cũng hèn nhô theá ấy. Hơi ngu ngớ nhô theá nạo Phật cũng ngu ngớ nhô theá ấy... thậm chí lại còn hôn gần hôn nhiều. Cái côi tam long ấy, hạnh nhô ấy của một Phật, chúng ta thấy rõ một Phật như con cái gì nữa ...! Thế cho nên, những người tôn danh xông trần trong và tôn quy nhô NỔC, NANG ... nghe ra một Phật chẳng côi chút nào thích y vui long ... hôn !

Giáo lý và kinh điển nào Phật không hề khoa trương giáo trò tới tôn một Bồ đề sĩ mình, mà kinh điển Phật dạy và nói rõ ràng Phật Thích Ca con côi TAM NANG, TAM BÁT NANG. Thế cho nên nhô ông lái tu hạnh Phật dạy hay TUYÊN THUAN PHAP TANH, XONG TANH KHOU TU, côi nghĩa là nhô ông lái học nào, hạnh nào và chông nào trong nào Phật dạy là người biết "tuyên thuận pháp tánh, xông tánh khôi tu". Vì vậy, dù người ta gọi Phật là Nhô Lai, Thế Tôn, Phật không vượt ngoài vòng chân lý ấy, một Phật làm nhô ba nhiều và ba nhiều không làm nhô c:

1. Nói với hiện tượng văn pháp dù có ma Phật không thông quan dính màc bôi long tham. Thế cho nên Phật nhìn văn pháp nhô chẳng côi gì.

2. Chờ cái ai hỏi, Phật nào biết cái tánh và bản chất của sự vật hiện tượng.

3. Phật có thể giáo hoá và cứu hoả chúng sanh bao nhiêu cũng nhô c nếu chúng sanh cần

Như là ba nhiều Phật làm nhô c, còn ba nhiều Phật không làm nhô c:

1. Dốt trở nên nghiệp cho con người cũng nhô cho mình tời thôi không nhô c.

2. Người vô duyên Phật không cứu giúp nhô c

3. Thế giới của con người sinh hoạt sống con, Phật không làm nhô sách sẽ hay hoả diệt, tiêu ma, biến mất nhô c.

Vậy thế nào là tuyên thuận pháp tánh?

Thí dụ, trên nhô ông lái khát thóc gặp cơn gió bão, mùa to áp nên một Phật vẫn tìm nói truân nhô khoả bò hoả hai ... Nắm nên tâm ngu ngớ ôu meừ rộng bên xuôi tìm cho không rấn nhô, thuở dôi ... nhô tránh khoả tai ông ...

và Giải thoát tri kiến. Sô dùng thanh quai Giải thoát, Giải thoát tri kiến con ngôôĩ tời trôivềvôĩ Pháp tành và Phái tành vôñ coi của mình. Gôĩ la thanh Phái, ñôôĩ quai Vô ñhông Bồ ñe ña ñngôôĩ thôĩc hanh, ñieu chanh loĩ sóng, tu sô ñ thàn khâu y ñngang bang vôĩ ñôôĩ tành thanh tành vôñ coi của con ngôôĩ mình.

Xôĩng coi ñghóa la ñcàn, lam cho ñngang bang. XÔNG TÀNH KHÔI TU nghe qua ai cũng tôĩng la ñtu ñôĩ la ñ, hanh ñôĩ la ñ, phái trĩ chui ñay, phái tũng kinh kia, phái la ñmôĩ ngay máy trãm máy ñgan trang haĩ, phái aĩ chay trôĩng cho tháĩ khac khoĩ phái ngoĩ sóĩng sôĩ trôĩc ñieĩn Phái ngay máy tieĩng ñôĩng hoĩ phái laĩ bai tở ù. phôĩng ... , luĩc ... phôĩng ... Sôĩ tháĩ, ñôôĩ Phái ñay ñhông càn lam vieĩc ñôĩ ñôôĩ Phái chã ñay cho ñe ñtôĩ mình haĩ nghe, suy ñghó và ñĩng ñũng ñieu chanh tam ñghieĩp mình cho ñngang bang vôĩ TÔI TÀNH THANH TỒNH vôñ coi của mình ma ñhông càn lam gì theĩ ñôĩ. Y ñghóa ma Phái ñay TU VO ñ TU TU, HANH VO ñ HANH HANH, CHÔNG VO ñ CHÔNG CHÔNG phái xuát tở ñnguồn gia ñ ly ñ TUI THUAN PHAI TANH, XÔNG TANH KHÔI TU ...!

Ngày 03/11/2011 (08-10-Tân Mão)

Ñôĩ tôĩng tham thieĩn 22

... SANH TỒI BAI TỒI CAN ?

SANH TỒI BAI TỒI CAN, bãn thac maĩ muoĩ tìm ra y ñghóa của tở tôĩng laĩ ky ñ và coi phãn ta ñ ba ñ áy. Bãn muoĩ ñat và ñ ñe ñngôôĩ ñe ñ la ñ ca ñ áy ôĩ CHÔNG ÑA ñ CA, Hyeĩn Gia ñ Thieĩn sô ñoĩ tháĩ hay ñoĩ chôi?

Ra ñg cũng tháĩ, cũng chôi. Tai sao? Bôĩ vì vôĩ ai ñoĩ thì tháĩ vì la ñ chyeĩn coi tháĩ, ña ñ coi ñngôôĩ ña ñ ñôôĩ, ñang ñôôĩ và se ñ ñôôĩ ñhõ bãn ñhõ ta ñ chã ñg ha ñ vì chũng ta cũng la ñ ñe ñtôĩ Phái ma ñ!

SANH TỒI ñi ñhõ cai gui của sôĩ ñay vôñ suoĩ se ñ bõ tháĩ thanh gui. Vôĩ tre ñ con thì gui la ñ tháĩ, sôĩ ñay ñhông con trõn tru suoĩ se ñ ñhông con ñũng ñôôĩ ñôĩ, bôĩ ñi ñoĩ buoĩn ... lam! Vôĩ ñngôôĩ lỏn, trí tue ñ coi thõ ñ, ñhĩn sôĩ ñay ñhông suoĩ thã ñg bie ñ ngay ñoĩ bõ tháĩ gui. Gui ño tháĩ, ñhông tháĩ thì ñhông coi gui. Ña ñ la ñ gui, gui ña ñ cũng ño tháĩ ma ñ thanh. Ña ñ la ñ gui thì gui ña ñ cũng coi ña ñ môĩ của gui và ñũng taĩm của gui. Ñngôôĩ trí tìm ña ñ môĩ của gui, ro ñ phã ñg theo môĩ ma ñ tìm trung taĩm gui. Ña ñ bie ñ ñôôĩ trung taĩm, thì theo ña ñ môĩ áy ma ñ thã ñ gui, gui se ñ ñôôĩ thã ñ tung, thã ñ tung trung taĩm gui ro ñ, tra ñ la ñ sôĩ trõn tru suoĩ se ñ của sôĩ ñay. Ba ñy giõ ñ gui ña ñ ma ñ thì sôĩ ñay ñhông con la ñ và ñ ñe ñ ñôôĩ ñat ra... ñôĩ tre ñ ñay gui ma ñ suy ta thã ñy, gui ño ñ vôĩ tre ñ con la ñ và ñ ñe ñ ñang ôu tở buoĩn ba ñ thã ñg chí kho ñ ña ñ vì chũng thã ñy sôĩ ñay của

mình không còn dung vào nữa nữa nữa! Những với người trí nhìn sâu đây
bà gửi chúng con gì nặng ousa sau muốn bởi vì nó chằng la mốt cái gửi! Nói với
người trí chuyễn môi gửi cói khoi khai gì, dĩa trên môi mốt trung tâm gửi,
môi trung tâm gửi thì gửi không còn.

Sanh tôi bắt tông can của Huyền Giác nữa lại cũng chôi mốt cũng thật,
cái gửi thật to tông trôi thanh nguyên nhân ousa sau muốn. Thậm chí cói lúc
cung cốc khoi nầu la cái gửi bắt ngai va ngai sôihôu của con người. Con người
bằng lòng thì theo con nông Phật, học chánh pháp, hành chánh pháp và
sống theo chánh pháp, người nên tôi Phật thấy “Chôn tành hâu vi không,
duyên sanh cói nhô huyên, vô vi vô khí diệt, bắt thật nhô không hoa...”.
Tiếp nhận quá trình Văn Tô Tu ấy hành gia xa dần ... xa dần cho nên lúc
viên ly, rồi ly cái gửi ngai ngai sôihôu của mình. Người ly ngai va ngai sôihôu
la người nào môi ban gửi nói với một sối đây. Với hàng người thanh phần
trông nam, trông nữ nay của Phật thì sanh tôi bắt tông can la nói thật.
Trai lại, các bắt và toai cũng nhô soi nông Phật tôi nầu nhô không văn dùng
Văn huei Tô huei và Tu huei thì dau chung ta cói nghi trang nào mốt, sôih
sang nào phúc, thui thuai khey leu cách nầu mốt cái gửi ngai va ngai sôihôu
con nguyên thì lời nói yitôi của Huyền Giác Thiên sối nữa lại nói với chúng ta
chằng la hí luận ...

Ngày 04/11/2011 (09-10-Tân Mão)

Nói tông tham thiên 23

NGAÏ LA GÌ ?

Nga chằng la khai niệm, la văn tôi, ngoi ngoi. Trong ngoi ngoi không tìm
ra gì la nga? Trong văn tôi không tìm ra gì la nga? Và trong khai niệm cũng
không tìm ra nga la gì? Vậy mốt học te trong cuộc sống của loài người dù
ngoi ngoi văn tôi cói khai mốt yitôi NGAÏ CHAP NGAÏ thì mỗi người cũng
nhận thốt nhô nhau rằng: NGAÏ nhô những gì cói thật.

Nhô chúng ta nào biết nga không la gì hết những nga cói thei lam cho con
người trong cuộc sống ousa sau muốn, thậm chí khoi nầu cung cốc lại cũng
chính vì nga khi nga nôi trôi thanh cái gửi chấp ngai Sôih dùng văn lieng tuei
nhân của mình Thiên gia se trai lời KHÔNG CÒI NGAÏ Chằng những con
người không cói ngai mốt cái hiện tông văn pháp cũng không cói ngai

Vậy NGAÏ la gì? Theo giáo lý nào Phật ngai mốt cái thei nầu nhô tôi nôi
sanh ra nôi Nôi tôi sanh, tôi chuyễn tôi toai, tôi tai, bắt biến dịch, bắt hoai diệt ... cói
nôi những tiêu chuẩn trên giới nôi la ngai. Những nhìn hiện tông văn pháp
bằng tuei nhân thì tại cái pháp không cói pháp nào nôi những tiêu chuẩn nên trôi
thanh tôi ngai. Do vậy, Thế Tôn nôi TÀI CẢI PHÁP KHÔNG NGAÏ Các còi
trên lời dạy của Phật, nếu ai nôi CHAP NGAÏ thì nôi la người chấp mốt sai

PHẢI LÀM GÌ NGỒI NẾU PHẢI NỖC THẤY PHẢI ?

Phải làm gì ngồi nếu phải thấy nấc Phái? Hàng Phái tôi Tăng tức chúng ta rất phải xem trong vấn đề này. Nếu không khỏe học, khỏe tu ta nên thông Phái thông xuyên, nên chưa cùng Phái, lại Phái, khám nguyên mọi ngày; ta từng kinh nào hôm sớm mai trước Phái này nếu nào suốt tháng quanh năm! Vậy mà hãy coi chừng! Phải nói ngồi học trong chùa hãy Phái, thậm chí vĩnh viễn không biết Phái lại!

Nên chưa cùng lại không phải lâu nữa kiến nên thấy Phái.

Thông xuyên lại, khám nguyên, cầu xin không phải lâu nữa kiến nên thấy Phái.

Từng kinh giới, từng hết ba kinh 500 trang trong một ngày không phải lâu nữa kiến nên thấy Phái.

Cùng chưa một lần một tyVN, không phải lâu nữa kiến nên thấy Phái.

Này nạp một lần ba tyVN nếu ở chợ trai nam ... với vòng đời sống, ngoài biển khám giới những hòn non, phải chèo, chèo bui chèo bờ... thành "thầy" từng tàn hạt xòong ngắm nga ... nguyên cầu siêu sinh Tịnh độ..., không phải lâu nữa kiến nên thấy Phái.

Nguyên làm thí chủ chi ra mỗi lần tyVN nếu lập chùa cầu phúc hy vọng nấc Phái bằng lòng ..., không phải lâu nữa kiến nên thấy Phái.

Nguyên làm "này" thí chủ hiện cùng hai trăm tyVN nếu lập chùa thay nấc soang nga, nha ngang dạy dỗ ... thông Phái nấc vô này toàn bằng nòng ... cao lớn nhất nòng... này, không phải lâu nữa kiến nên thấy nấc Phái v.v...

Nói nhớ thể lập phải sách công lao, phải nhận tại cầu tâm thanh cầu những ngồi ngồi lòng lạnh ỏ?

Thưa: không phải! Nói nên cách tìm thấy Phái cho những nếu tin muốn gặp, muốn thấy nấc Nhỏ Lai.

Mời! Chúng ta cùng học:

"Nhớ đó sắc kiến ngài
Đó âm thanh cầu ngài
Thò nhận hạnh tại ngài
Bát nấc kiến Nhỏ Lai!"

Học nữa:

"Phạm sâu hữu thông giai thò hồ vọng,

Vấn Tô Tu của nhà Phật là phải thiên Đông Ky, một phải thiên truyền
thờ bằng cách: Nấp, nấp, ke, loá, thoi, thui, tai, hei, máng, nheo mũi, veò
tai ...

Là một Thiên số nhà Phật chính thống ai cũng học thiên quan, coi theo
nội nhò bài học vô tình cho các thầy Tykheo và những nhà tông thiên nhò
Tôn giáo xưa... Ngũ căn, Ngũ lộc, Thất Bảo nhà Phật, Bát chánh đạo ... những
pháp thiên quan ấy nếu dựa theo số hoàng đạo của nhà Phật và kinh
văn của mình số truyền trao dạy bảo ...

Ngoại trần, ngoại số nhà TÔNG nhà TÌM và nghĩa của một câu hỏi
không hề có nghĩa ... Ai là nhà Phật khách quan văn đức văn, tố, nhân
thức phân biệt, rồi xét lại thôi xem ...?

Coi rõ ràng:

Thiên ngoài tìm tông những gì này ?

Môn lain xông khu móng nứt chai !

Thiên bôi ọc tim, không ỏi nứt !

Hạnh ha ban toại, nghĩ thông ai ... !

